

ที่ กบข.6010 / 431 / 2562

24 มกราคม 2562

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์บริการใหม่สำหรับสมาชิกและส่วนราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองภาคที่ 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินตั้งโต๊ะ กบข. สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการบรรจุสมาชิกใหม่

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ยกระดับบริการสมาชิกด้วยแอปพลิเคชัน My GPF Application เพื่อเป็นผู้ช่วยบริหารจัดการที่ครบวงจรในทุกกิจกรรมหลักที่สมาชิกต้องติดต่อกับ กบข. ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นสมาชิกไปจนถึงสิ้นสุดสมาชิกภาพ รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด โปรโมชันจากร้านค้า และโครงการสวัสดิการต่าง ๆ นอกจากนี้ สมาชิกสามารถจองเวลานัดหมายขอคำปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนวางแผนประเมินความเสี่ยงของรายได้หลังเกษียณด้วยตนเอง โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My GPF Application ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในการนี้ กบข. ได้จัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการบรรจุสมาชิกใหม่ตามที่แนบมาด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เข้าใช้แอปพลิเคชัน My GPF Application โดยเฉพาะสมาชิกบรรจุเข้ารับราชการใหม่สามารถแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของตนผ่านแอปพลิเคชัน My GPF Application โดยไม่ต้องจัดทำแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ (แบบ กบข.001/2/2561) ส่งกลับมายัง กบข. และสมาชิกสามารถใช้บัตรสมาชิกดิจิทัล (Digital Member Card) ในแอปพลิเคชัน รับสิทธิพิเศษส่วนลด โปรโมชันจากร้านค้า และโครงการสวัสดิการของ กบข. (ตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด) ได้ทันทีที่เริ่มนำส่งเงินเข้า กบข. ทั้งนี้ กบข. จะยกเลิกการพิมพ์บัตรสมาชิกที่เป็นบัตรพลาสติกให้แก่สมาชิกใหม่และกรณีออกบัตรทดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

อนึ่ง กบข. ได้ปรับปรุงบริการ My GPF Web เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่แจ้งความประสงค์ออมเพิ่มผ่านระบบเว็บดังกล่าว สามารถจัดพิมพ์แบบฟอร์มและลงนามเป็นหลักฐานเพื่อแจ้งส่วนราชการให้ดำเนินการนำส่งเงินออมเพิ่มตามความประสงค์ของสมาชิกได้อย่างรวดเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งส่วนราชการในสังกัดของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร)

รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 276

โทรสาร 0-2636-0848